

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 35.50 แข็งค่ารอบ 1 เดือน รับดอลลาร์อ่อนค่าหลังบอนด์ยีลด์ชะลอ

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (8 มี.ค. 2567)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้าอยู่ที่ 35.50 บาท/ดอลลาร์ ปรับตัวแข็งค่าจากปิดตลาดช่วงเย็นวานนี้ที่ระดับ 35.59 บาท/ดอลลาร์ เนื่องจากดอลลาร์ปรับตัวอ่อนค่าเมื่อเทียบกับทุกสกุลเงินหลัก หลังบอนด์ยีลด์ปรับตัวลดลงจากความคาดหวังของตลาดที่จะเห็นธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) พิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ย โดยตลาดรอดูข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมของสหรัฐฯ คืนนี้

"เข้านี้บาทปรับตัวแข็งค่าสุดในรอบ 1 เดือน เคลื่อนไหวตามทิศทางตลาดโลก และแรงหนุนจาก Flow ผู้ค้าทองที่มีต่อเนื่องทั้งสัปดาห์" นักบริหารเงิน กล่าว

ส่วนปัจจัยในประเทศต้องจับตาดูทิศทางของเงินทุนต่างประเทศ (Flow) จากผู้ค้าทอง เนื่องจากราคาทองในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง ทำนิวไฮตลอดสัปดาห์

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 35.40 - 35.70 บาท/ดอลลาร์

*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยน อยู่ที่ระดับ 147.57 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 148.03/06 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.0955 ดอลลาร์/ยูโร จากเมื่อเช้าที่ระดับ 1.0900/0902 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท.อยู่ที่ระดับ 35.601 บาท/ดอลลาร์

-พาณิชย์ดันสินค้า SME ไทยออกสู่ตลาดโลก เตรียมจับมือ Sinopec นำสินค้าไปจำหน่ายในบิ๊มน้ำมันของจีน 2 หมื่นแห่ง พร้อมลุยสงขลา ดันสินค้ากาแฟ-ยางพารา ใช้ FTA รุกตลาดอาเซียนและฮาลาล

-ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเมื่อวานนี้ตามการคาดการณ์ของตลาด โดยเป็นการตรึงอัตราดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นครั้งที่ 4 พร้อมประกาศปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของยูโรโซน สู่ระดับ 0.6% ในปีนี้ จากเดิมคาดการณ์ที่ระดับ 0.8% และคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อที่ระดับ 2.3% ในปีนี้ จากเดิมคาดการณ์ที่ระดับ 2.7%

-กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกอยู่ที่ระดับ 217,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า และสอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์

-ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันพฤหัสบดี (7 มี.ค.) หลังนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) แถลงต่อวุฒิสภาว่า เฟดใกล้จะมีความเชื่อมั่นอย่างเพียงพอว่าเงินเฟ้อกำลังลดลงสู่เป้าหมายที่ระดับ 2% ซึ่งจะทำให้เฟดสามารถเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในปี

-สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปรับตัวเพิ่มขึ้นในการซื้อขายเมื่อวันพฤหัสบดี (7 มี.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ ขณะเดียวกัน ตลาดยังคงขานรับถ้อยแถลงของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคาร

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

กลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้

-FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนคาดการณ์ว่าเฟดจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกของปีในเดือนมิ.ย. และจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% จำนวน 4 ครั้งในปี

-ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้นำสหรัฐ เตรียมแถลงนโยบายประจำปี (State of the Union) ต่อสภาองเกรสในวันนี้ (8 มี.ค.) เวลา 09.00 น.ตามเวลาไทย โดยจะเป็นการกล่าวปราศรัยต่อสมาชิกรัฐสภาสหรัฐ และชาวอเมริกันทั่วประเทศเป็นปีสุดท้ายของเขา ก่อนที่การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐจะมีขึ้นในวันที่ 5 พ.ย. 2567

-บรรดานักลงทุนจะจับตาดูการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในวันศุกร์นี้ (8 มี.ค.) เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้แนวโน้มเศรษฐกิจและอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐ ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ตัวเลขจ้างงานเพิ่มขึ้นเพียง 190,000 ตำแหน่งในเดือนก.พ. ชะลอลดจากระดับ 353,000 ตำแหน่งในเดือนม.ค. และคาดว่าอัตราว่างงานจะทรงตัวที่ระดับ 3.7% ในเดือนก.พ.

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้